

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ประจำเดือนตุลาคม 2553

ศศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทร์

ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่

ในรอบเดือนกันยายน-ตุลาคม 2553 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ดำเนินกิจกรรมดังนี้

แผนงานย่อย การพัฒนาแกนนำต้นแบบนิสิตนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และผู้ประกอบวิชา
ชีพเทคนิคการ แพทย์ในเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “นิสิตเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร รุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่2553” โดยการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยของบุหรี่ และ
วิธีการเลิกบุหรี่ ในระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และ กิจกรรมสัมมนา “การควบคุมการ
บริโภคยาสูบและการรณรงค์เพื่อการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่”และเล่นเกมส์การตอบปัญหาชิงรางวัล ใน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “Together we DO: รวมกันเราทำ
ได้” ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้แก่ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รู้และตระหนักถึงโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่ รู้จักหลีกเลี่ยง ลด ละ เลิกบุหรี่ที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และรณรงค์ให้บุคคลที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
ทราบข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับบุหรี่ รูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ที่มี
ต่อสังคมแก่กลุ่มเยาวชนและ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ภายใต้อวช้อ “Spirit ของคนรุ่นใหม่ ไม่ใส่ใจบุหรี่”
การแสดงละครเพื่อร่วมรณรงค์ถึงผลเสียของบุหรี่ และ การเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับบุหรี่

แผนงานย่อย การพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่แบบบูรณาการ

โครงการห้องปฏิบัติการปลอดบุหรี่ มีหน่วยงานที่เสนอโครงการเพิ่มเติมได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชนิ สถาบันชัยภูมิ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ทางเครือข่ายพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการ แต่ให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงในบางเรื่องโดยขอให้มุ่งเน้นการพัฒนาต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา

โครงการหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่ โดยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี และหน่วยบริการโลหิตในเครือข่าย มีโครงการดำเนินงานในปี พ.ศ.2553-2554 โดยมีเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพของหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ให้มีความสามารถในการรณรงค์เรื่องบุหรี่ในผู้บริจาคโลหิต การให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ การส่งต่อผู้ประสงค์จะเลิกบุหรี่ไปยังหน่วยบริการเลิกบุหรี่ การติดตามและประเมินผลการเลิกบุหรี่ในผู้บริจาคโลหิต โครงการมีแผนขยายเครือข่ายหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่ จากเดิม 30 แห่ง เพิ่มเป็น 60 แห่ง เมื่อครบระยะเวลาของโครงการ (พ.ศ.2553-2555) และสำรวจเป็นข้อมูลที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในผู้บริจาคโลหิต